

**BẢN TIN HOẠT ĐỘNG CỦA LÃNH ĐẠO TỈNH
VÀ SỰ KIỆN NỔI BẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
NGÀY 13 THÁNG 5 NĂM 2021**

1. Ông Lê Minh Hoan tiếp xúc cử tri tại Sa Đéc

Ngày 13/5, tại thành phố Sa Đéc, ông Lê Minh Hoan - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV, đơn vị bầu cử số 3, tỉnh Đồng Tháp có buổi tiếp xúc cử tri các phường: 1, 2, 3, 4 và xã Tân Phú Đông.

Kỳ vọng vào sự phát triển sầm uất của thành phố Sa Đéc gắn với khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước, Bộ trưởng Lê Minh Hoan đề ra chương trình hành động với nhiều nội dung thiết thực. Cụ thể, sẽ chú trọng thúc đẩy phát triển kinh tế nông nghiệp, thu hút nhiều nguồn lực nhằm tạo cú hích để làng hoa nói riêng và thành phố Sa Đéc nói chung phát triển xứng tầm với tiềm năng, lợi thế vốn có; quan tâm đề xuất các chủ trương, chính sách, pháp luật để tháo gỡ các điểm nghẽn thúc đẩy sự phát triển của khu vực nói chung và thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp nói riêng. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

2. Viết tiếp trang sử vàng của quê hương Cao Lãnh anh hùng

Đó là mong muốn của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV, đơn vị tỉnh Đồng Tháp (đơn vị số 02) tại các buổi tiếp xúc với cử tri các xã: Tân Nghĩa, Phương Trà, Ba Sao, An Bình, thị trấn Mỹ Thọ (huyện Cao Lãnh) ngày 13/5.

Với xuất phát điểm của Đồng Tháp là tỉnh nông nghiệp, ông Lê Quốc Phong – Bí thư Tỉnh uỷ quan tâm và sẽ tham gia nhiều ý kiến tại Quốc hội về vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn; góp ý đề Quốc hội, Chính phủ có những chính sách, cơ chế mới hỗ trợ người nông dân có cuộc sống tốt hơn, nông nghiệp tỉnh nhà ngày càng phát triển, thực hiện thành công đề án tái cơ cấu nông nghiệp của Đồng Tháp.

Bên cạnh đó, ông Lê Quốc Phong cũng sẽ quan tâm đến việc tìm kiếm các nhà đầu tư thúc đẩy công nghiệp chế biến phù hợp với vật nuôi, cây trồng thế mạnh của tỉnh. Kết nối, thúc đẩy du lịch của tỉnh Đồng Tháp phát triển, tạo nhiều sản phẩm du lịch mới, nâng cao chất lượng dịch vụ, phát triển hạ tầng tương xứng để tận dụng các thế mạnh từ thiên nhiên, đất và người Đồng Tháp. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

3. Cử tri gửi gắm nhiều nguyện vọng đến ứng cử viên đại biểu Quốc hội

Sáng 13/5, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV, đơn vị tỉnh Đồng Tháp (đơn vị bầu cử số 01) đã gặp gỡ, tiếp xúc cử tri xã Tân Hội và Bình Thạnh (thành phố Hồng Ngự).

Cử tri mong muốn các ứng cử viên quan tâm đến hạ tầng giao thông, nhiều tuyến đường hiện nay còn nhỏ hẹp, thiếu đèn thấp sáng nên gây khó khăn trong lưu thông.

Là địa bàn xã biên giới, còn nhiều hộ dân khó khăn về kinh tế và chỗ ở, vì vậy cử tri đề nghị quy hoạch những tuyến dân cư để bán nền nhà với giá ưu đãi cho hộ khó khăn; thu hút doanh nghiệp đến đầu tư để tạo nhiều việc làm cho người dân biên giới, hỗ trợ vốn cho phụ nữ vùng biên phát triển kinh tế.

Các ứng cử viên cảm ơn ý kiến góp ý của cử tri và ghi nhận, tiếp thu đầy đủ các kiến nghị, đề xuất trên; đồng thời chia sẻ những khó khăn của người dân nơi đây. Những vấn đề cử tri nêu lên sẽ được tổng hợp và chuyển đến cơ quan có thẩm quyền. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

4. “Thành phố Cao Lãnh phải đi đầu, giữ vững thành quả phòng, chống dịch”

Kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại thành phố Cao Lãnh vào sáng 13/5, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Thiện Nghĩa yêu cầu địa phương không chủ quan, lơ là, nhưng cũng không tạo tâm lý hoang mang, bất an; tập trung chuẩn bị các phương án, kịch bản ứng phó Covid-19 trong mọi tình huống với phương châm 04 tại chỗ.

Với vị trí là thủ phủ Đất Sen hồng, thành phố Cao Lãnh phải nỗ lực cao hơn, quyết tâm mạnh mẽ hơn, đi đầu, tiên phong, giữ vững thành quả phòng, chống dịch; trước mắt là đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cuộc bầu cử, kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông 2021 và diễn tập khu vực phòng thủ trên địa bàn thành phố sắp tới - ông Phạm Thiện Nghĩa nhấn mạnh.

Làm việc tại Trường Đại học Đồng Tháp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị nhà trường tiếp tục giữ vững kết quả đạt được, tích cực tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, giảng viên, sinh viên thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; đặc biệt là tập trung chuẩn bị, phối hợp tổ chức bầu cử, tạo điều kiện cho sinh viên thực hiện quyền bầu cử trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 tại điểm bầu cử Trường Đại học Đồng Tháp, với khoảng 1.000 cử tri. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

5. Khẩn trương mua sắm trang thiết bị phục vụ phòng, chống dịch Covid-19

Sáng 13/5, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Thiện Nghĩa và Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đoàn Tấn Bửu có buổi làm việc với Sở Y tế và các đơn vị liên quan để cho ý kiến về sử dụng kinh phí mua hoá chất, sinh phẩm, trang thiết bị, máy xét nghiệm Covid-19.

Hiện nay, tỉnh Đồng Tháp đã có 02 máy xét nghiệm Realtime-PCR đặt tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh và hiện đang chờ Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh thẩm định để đưa vào hoạt động.

Để chủ động trong công tác phòng dịch, Sở Y tế đề xuất mua thêm hóa chất, vật tư tiêu hao, sinh phẩm chẩn đoán invitro, vật tư y tế để phục vụ xét nghiệm SARS-CoV-2.

Nguồn vốn được đề xuất từ kinh phí của các tổ chức, cá nhân ủng hộ phòng, chống dịch Covid -19 do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Tháp quản lý hoặc nguồn kinh phí hợp pháp khác.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Thiện Nghĩa nhấn mạnh, việc chuẩn bị các phương tiện, trang thiết bị y tế để phòng dịch có ý nghĩa rất quan trọng, không để bị động trong trường hợp bất ngờ; đồng thời yêu cầu Sở Y tế phối hợp với các đơn vị liên quan nhanh chóng hoàn chỉnh kế hoạch và tiến hành mua sắm vật tư y tế cần thiết để phục vụ công tác phòng, chống dịch. Ông Phạm Thiện Nghĩa cũng đề nghị các doanh nghiệp trên địa bàn xem xét phương án mua, bố trí các thiết bị y tế cần thiết để phục vụ tại doanh nghiệp trong trường hợp có dịch bùng phát. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

6. 03 dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn Đồng Tháp

Chiều 13/5, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Trí Quang chủ trì buổi làm việc với Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận về việc thực hiện các dự án giao thông trọng điểm qua địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Dự án đầu tư xây dựng công trình đường cao tốc Mỹ Thuận – Cần Thơ, giai đoạn 1 đi qua địa bàn tỉnh Đồng Tháp (huyện Châu Thành) 10,44 km, số hộ dân bị ảnh hưởng là 533 hộ. Hiện nay, Đồng Tháp đã bàn giao mặt bằng được 10,14 km.

Xác định đây là công trình trọng điểm quốc gia nên Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành khẩn trương giải quyết khiếu nại của người dân đúng theo trình tự, thủ tục đề sớm bàn giao mặt bằng thi công. Đồng thời, chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường có giải pháp di dời hạ tầng kỹ thuật trong khu vực dự án.

Tại buổi làm việc, Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận và Ủy ban nhân dân tỉnh đã trao đổi các thông tin liên quan đến Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Mỹ An – Cao Lãnh, Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường An Hữu – Cao Lãnh. Đây là những dự án sẽ đề xuất nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

7. Lấy ý kiến danh mục sách giáo khoa khối lớp 1,2 và lớp 6

Sáng ngày 13/5, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội thảo lấy ý kiến danh mục sách giáo khoa khối lớp 1,2 và lớp 6 sử dụng tại các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh trong năm học 2021 – 2022 với sự tham dự của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đoàn Tấn Bửu. Hội thảo được kết nối trực tuyến đến 12 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Tại Hội thảo, Sở Giáo dục và Đào tạo đã báo cáo quy trình lựa chọn sách giáo khoa, trong đó hầu hết lựa chọn sách giáo khoa của Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Hội thảo ghi nhận nhiều ý kiến, trong đó thống nhất với quy trình lựa chọn, tuy nhiên cũng đề nghị lựa chọn bộ sách giáo khoa có giá thành và nội dung phù hợp, sớm tổ chức tập huấn cho giáo viên để chủ động trong công tác giảng dạy, ấn định thời gian thay sách, chỉ biên soạn 01 bộ sách giáo khoa dùng chung để tránh lãng phí v.v..

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đoàn Tấn Bửu đánh giá cao công tác chuẩn bị, lấy ý kiến của Sở Giáo dục và Đào tạo, đồng thời yêu cầu đơn vị ghi nhận các ý kiến đóng góp tại Hội thảo, làm cơ sở tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

8. Đồng Tháp yêu cầu chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước về giá đất

Thực hiện nội dung này, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức công bố công khai thông tin kịp thời về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất để người dân tiếp cận các thông tin chính thống, không bị nhiễu thông tin, để tránh bị giới đầu cơ lợi dụng thời giá, đẩy giá đất, giá bất động sản lên cao nhằm thu lợi bất chính.

Đồng thời, có biện pháp quản lý sau khi quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

**BẢN TIN HOẠT ĐỘNG CỦA LÃNH ĐẠO TỈNH
VÀ SỰ KIỆN NỔI BẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRONG NGÀY**

**Chỉ đạo thực hiện và chịu trách nhiệm nội dung
NGUYỄN CÔNG MINH**

**Biên tập
TĂNG VĂN KHƯƠNG**

**Trình bày
VÕ THANH TOÀN**

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐỒNG THÁP

Trụ sở: Số 12, đường 30/4, phường 1, thành phố Cao Lãnh

Website: www.dongthap.gov.vn

Email: banbientap@dongthap.gov.vn

Điện thoại: 02773.853949